

Số: 75 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2020



THÔNG BÁO

Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân. Thành phần tham dự có đại biểu khách mời: Đại diện Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Quân khu 9. Đại biểu cấp tỉnh: Các Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh (theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh); lãnh đạo, chỉ huy các phòng, Trung đoàn Bộ binh 893 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Đại biểu cấp huyện: Trưởng Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân và Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp huyện. Vắng đại biểu cấp tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đại biểu cấp huyện: Trưởng Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các huyện Phú Quốc, Kiên Hải; Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Kiên Lương.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ý kiến phát biểu thảo luận của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình đã kết luận chỉ đạo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Kiên Giang là tỉnh trọng điểm phòng không nhân dân của cả nước; qua 5 năm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố thế trận khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đến nay cơ cấu tổ chức hoạt động về phòng không nhân dân các cấp đã có số lượng phù hợp, quy mô tổ chức hợp lý, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh; lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân thường xuyên được bổ sung kiện toàn; công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, hội thao của lực lượng phòng không tỉnh được duy trì có nền nếp và đạt chất lượng khá tốt; tổ chức, triển khai có hiệu quả hệ thống trinh sát, thông báo, báo động phòng không ở các vùng trọng điểm.



Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện 5 năm qua còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém đó là:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, thành phố có lúc chưa kịp thời; một số địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP còn chậm, nội dung hoạt động chưa có chiều sâu; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa được thường xuyên, chưa nghiên cứu đổi mới phương pháp hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng Tự vệ phòng không trong các cơ quan, doanh nghiệp chưa được chú trọng, quân số tham gia huấn luyện chưa đảm bảo, chất lượng huấn luyện chưa cao.

- Chưa xây dựng được công trình phòng không nhân dân trọng yếu như công trình phòng tránh, sơ tán cho Nhân dân,... để sẵn sàng phục vụ khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, kịp thời đối phó với các hành động xâm nhập, tiến công đường không của địch. Kinh phí bảo đảm cho công tác phòng không nhân dân còn hạn chế, nhất là đối với cấp huyện, cấp xã.

- Công tác quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ ở một số địa phương chưa được coi trọng, còn để các tổ chức, cá nhân sử dụng, hoạt động bay không phép.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp; chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” “bạo loạn lật đổ”, ráo riết hoạt động chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,... Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng cao, trong đó công tác phòng không nhân dân là nội dung quan trọng; để công tác phòng không nhân dân trong những năm tới hoạt động đạt hiệu quả cao hơn, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các huyện, thành phố (Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố) kiểm tra, rà soát, tập trung khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP, các văn bản của Bộ Quốc phòng, Quân khu, UBND tỉnh thời gian qua.

2. Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị định số 74/2015/NĐ-CP, Thông tư số 06/2016/TT-BQP ngày 23/01/2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định các huyện, thành phố trọng điểm phòng không nhân dân và các văn bản pháp luật có liên quan. Quan tâm tập huấn, tuyên truyền, giáo dục chủ trương, quy định cho

các lực lượng, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân. Phát huy trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân.

3. Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân với phương châm trên dưới cùng làm, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, là tiêu chí trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

4. Cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành thường xuyên quan tâm bảo đảm ngân sách, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân theo đúng quy định; triển khai có hiệu quả Đề án phòng không nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố trọng điểm giai đoạn 2021-2025.

5. Đối với các địa bàn trọng điểm phòng không nhân dân theo Quyết định của UBND tỉnh, cấp ủy và chính quyền chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện chuyên môn phòng không nhân dân và diễn tập phòng không nhân dân, diễn tập khu vực phòng thủ có nội dung phòng không nhân dân; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng không nhân dân, kế hoạch phòng tránh, sơ tán cho phù hợp với tình hình địa phương.

6. Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn và sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong thực hiện công tác phòng không nhân dân trong tỉnh.

7. Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Quân khu 9 quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho Ban Chỉ đạo tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là các kiến nghị của Ban Chỉ đạo tỉnh với Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh đến các cơ quan có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư lệnh Quân khu 9;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh (theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh);
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, P. Nội chính;
- Lưu: VT, hvlu, "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đô Thị Lệ Hảo